

Herbalife Việt Nam tài trợ Giải vô địch quốc gia Marathon

15:18 31/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Vừa qua, Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất tiếp tục là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức của giải chạy lâu đời và giàu truyền thống nhất Việt Nam - Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong, năm thứ năm liên tiếp.

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 66 được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị từ ngày 28 đến 30/3/2025 đã thu hút hơn 7.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế.



Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết: "Việc tiếp tục tài trợ cho Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong uy tín là một minh chứng nữa cho cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng thông qua việc hỗ trợ các chương trình công cộng khuyến khích mọi người

theo đuổi lối sống năng động, lành mạnh".



“Chúng tôi rất phấn khởi khi giải chạy tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người chạy toàn quốc và cũng rất tự hào khi nhiều Thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam tích cực tham gia sự kiện này”, ông Thắng cho biết thêm.



© 2025 Herbalife. All Rights Reserved.

Giải Tiên Phong Marathon lần thứ 66 được tổ chức tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã thu hút hơn 7.000 vận động viên. Các vận động viên đã tham gia chạy ở các cự ly: 5 km, 10 km, 21,1 km, và 42,195 km. Đường chạy đưa các vận động viên đi qua các thắng cảnh và di tích lịch sử của tỉnh Quảng Trị, bao gồm cầu Sông Hiếu, hồ Khe Mây, đường Hoàng Diệu, đường Hiền Lương, chạy qua bờ sông Hiếu thơ mộng và những cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ.



Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1958 tại Hà Nội, Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong là một giải đấu có bề dày lịch sử và truyền thống. Là một giải đấu hàng đầu, giải đã được đưa vào hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam trong suốt 54 năm qua và được tổ chức cuối tháng 3 hàng năm. Giải quy tụ những vận động viên xuất sắc của điền kinh Việt Nam ở các cự ly trung bình và dài, tranh tài giành huy chương quốc gia. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên phong trào tranh tài trên cùng một đường đua với các vận động viên hàng đầu quốc gia.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành viên độc lập của công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các thành viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân độc quyền thông qua những Thành viên độc lập của công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

- Hotline: +84-28-38279191
- Email: dichvuthanhvien@herbalife.com

Website: <https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us>

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/herbalife-viet-nam-tai-tro-giai-vo-dich-quoc-gia-marathon>